

สรุปผลข้อมูลผลงานสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	ผลงาน/กิจกรรมสำคัญ	แนวทางการประชาสัมพันธ์
๑	<b>ร่างกฎหมาย</b> สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ เรื่อง	สำนักงานฯ เร่งรัดการดำเนินการพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงาน เพื่อให้การจัดทำกฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน
๒	<b>ความเห็นทางกฎหมาย</b> สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐๐ เรื่อง	

## รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ

ลำดับที่	เรื่อง
๑	ร่างพระราชกฤษฎีกาโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ....
๒	ร่างพระราชกฤษฎีกาโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ....
๓	★ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ พ.ศ. ....
๔	★ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวเพื่อส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. ....
๕	ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย)
๖	★ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ พ.ศ. ....
๗	ร่างประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ขอขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
๘	ร่างประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย (ขอขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
๙	ร่างประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ขอขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
๑๐	ร่างข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ขอขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)

หมายเหตุ : ★ ร่างกฎหมายที่กำหนดให้สามารถดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

## รายชื่อความเห็นทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ

ลำดับที่	เรื่อง
๑	<b>กระทรวงการคลัง</b> ขอรื้อเกี่ยวกับโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒	<b>กระทรวงพาณิชย์</b> ขอความอนุเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการภายในของไทยสำหรับเสนอเรื่องการให้ความเห็นชอบและรับรองต่อเอกสารผลลัพธ์ในระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) และคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๔ และ ๔๕ ต่อคณะรัฐมนตรี
๓	<b>กระทรวงยุติธรรม</b> ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างเอกสารแนวคิด เรื่อง กลไกการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านกฎหมายและตุลาการระหว่างกลุ่มประเทศแม่โขง - ล้านช้าง
๔	<b>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> ขอรับความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๖
๕	<b>กระทรวงคมนาคม</b> ขอข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวง...แห่ง...เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ - องค์การการขนส่งที่ยั่งยืนระหว่างประเทศ
๖	<b>กระทรวงแรงงาน</b> ขอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ด้านแรงงานในระดับรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน จำนวน ๔ ฉบับ
๗	<b>กระทรวงพลังงาน</b> ขอความอนุเคราะห์ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๔๒ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
๘	<b>กระทรวงพลังงาน</b> ขอความอนุเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างถ้อยแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุม The 2 <sup>nd</sup> Asia Zero Emission Community (AZEC) Leaders Meeting
๙	<b>กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</b> ขอความเห็นเกี่ยวกับร่างบันทึกความตกลงการเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและยูเนสโก (Host Country Agreement) ในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ “The Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence in 2025”
๑๐	<b>กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</b> ขอความเห็นต่อร่างเอกสารแถลงการณ์ร่วมจีน - อาเซียน ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ยั่งยืนและครอบคลุม
๑๑	<b>กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</b> ขอความเห็นต่อร่างเอกสารแถลงการณ์ร่วมอาเซียน - อินเดีย ว่าด้วยการยกระดับการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล และร่างเอกสารแถลงการณ์ของผู้นำอาเซียน - สหรัฐฯ ว่าด้วยการส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ที่ปลอดภัย มั่นคง และเชื่อถือได้
๑๒	<b>กระทรวงต่างประเทศ</b> ขอความอนุเคราะห์ความเห็นต่อร่างอนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งองค์การเพื่อการไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศ
๑๓	<b>กรมทรัพย์สินทางปัญญา</b> ขอรับความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีสันติสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม
๑๔	<b>กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม</b> การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๙ (ASEAN Joint Statement on Climate Change to UNFCCC COP 29)
๑๕	<b>กรมสรรพากร</b> ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อร่างหนังสือให้คำมั่นเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto - Asset Reporting Framework Multilateral Competent Authority Agreement)
๑๖	<b>กรมอนามัย</b> ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปรับเป็นพินัย

ลำดับที่	เรื่อง
๑๗	กรมอนามัย ขอรื้อหรือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในบริเวณพื้นที่เขื่อน แม่น้ำลำคลอง หรือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
๑๘	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับประเทศผู้ส่งกำลังเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจภายใต้กองบัญชาการสหประชาชาติ ครั้งที่ ๒
๑๙	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างรายการข้อสงวนสองภาคผนวก ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA)
๒๐	สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอรื้อหรือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๑	สำนักงานประกันสังคม ขอรื้อหรือคำว่า “บุตร” ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๒	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรโลกเพื่อสันติภาพกับธรรมชาติ (World Coalition for Peace with Nature : A Call for Life) ในช่วงการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๖
๒๓	สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ขอรื้อหรือกรณีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติโครงการตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
๒๔	สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การกำหนดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
๒๕	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอรื้อหรือเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเป็นการเฉพาะคราว
๒๖	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอความเห็นต่อการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในกรอบความร่วมมือ Agriculture Innovation Mission for Climate (AIM for Climate : AIM4C)
๒๗	สำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ขอรื้อหรือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
๒๘	สำนักงานเทศบาลตำบลบางเตย ขอรื้อหรือการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
๒๙	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ ขอรื้อหรือการปรับเป็นพินัย กรณีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๓๐	สภาผู้แทนราษฎร ขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓๑	สภาผู้แทนราษฎร ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและเอกสาร
๓๒	สภาการแพทย์แผนไทย ขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ของนายกสภาการแพทย์แผนไทยตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
๓๓	การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอรื้อหรือกรณีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย"
๓๔	สมาคมผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ขอรื้อหรือการใช้อำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์
๓๕	ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ขอความอนุเคราะห์พิจารณาการมอบอำนาจตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๖	นายชุมพล พิศาล ขอสอบถาม ตามเรื่องเสร็จที่ ๓๒๒/๒๕๕๙
๓๗	นายศรายุทธ รัตนพันธ์ ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรี ของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร เธอเข้าข่ายไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๑๖๐ (๔) (๕) หรือไม่

ลำดับที่	เรื่อง
๓๘	นายสุทธิพงษ์ วงศ์สรรพสาร ขอถามความเห็น
๓๙	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๔๐	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ร่างพระราชบัญญัติจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... (นายกันวีร์ สืบแสง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๔๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณา ก่อนรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรืออากาศโท ธนาเดช เพ็งสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๔๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการส่งข้อมูลการอุดม ศึกษาและการอื่นที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ....
๔๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการคำนวณค่าใช้จ่ายอันเกิด จากการสกัดกั้น หรือการปฏิบัติกรโดยเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายทหาร เพื่อทำลายอากาศยานจากภาคพื้น พ.ศ. ....
๔๘	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....
๔๙	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดตำแหน่งพนักงานอื่นเพื่อช่วยเหลือผู้อำนวยการสถานพินิจ หรือผู้ดูแล หรือผู้ปกครองสถานที่ที่กำหนดในหมวด ๔ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินการหรือจัดตั้งสถานศึกษา สถานฝึกและอบรม หรือสถานแนะนำทางจิต พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
๕๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ....
๕๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างปฏิญญาอัสตานาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความครอบคลุมและการเปลี่ยนผ่าน ทางดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก
๕๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูง เรื่อง การตั้งอัยการพิเศษ
๕๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างความตกลงระหว่างทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศกับคณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล เป็น International Atomic Energy Agency Collaborating Centre - Anchor Centre
๕๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๕๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณั้ันกระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร
๕๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การทดลองวิจัย พืชตัดแปลงพันธุกรรม

ลำดับที่	เรื่อง
๕๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบทบวงมหาดินธรณีสถิติเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘
๕๘	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
๕๙	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำ
๖๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตพื้นที่ดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อมผาง จังหวัดตาก
๖๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น (จำนวน ๑๕๖ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง
๖๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
๖๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินงบบุคลากรเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๖๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบอนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) เพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะสำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต เฉพาะในส่วนของงานโยธาของสัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒
๖๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการอนุมัติก่อนนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๐ วรรคสาม และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๖๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
๖๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๓,๐๑๗.๓๙ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ (จำนวน ๓๙ จังหวัด) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
๖๘	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเสถียรติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
๖๙	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อดำเนินงานขยายเขตไฟฟ้า ตามแผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ
๗๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการขอเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการตุลาการแทนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง (โครงการ ๒)

ลำดับที่	เรื่อง
๗๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแทนตำแหน่งที่ว่าง
๗๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการป้องกันและปราบปรามธุรกิจขายสินค้าจากต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย
๗๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากร
๗๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการอุดหนุนครุภัณฑ์การศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดั่งงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้
๗๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Chief Executive Officer, CEO) ขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย
๗๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓
๗๘	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ กรณีสถานการณ์อุทกภัยและโกดังเก็บสินค้าดอกไม้เพลิงระเบิด
๗๙	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐคิริกีซว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษ/หนังสือเดินทางราชการ
๘๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดทำความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/พิเศษระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐกาตาร์
๘๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ๑๔
๘๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ กรณีสถานการณ์อุทกภัยและโกดังเก็บสินค้าดอกไม้เพลิงระเบิด
๘๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นคำมั่นของสมาชิกแนวร่วมในการรับมือกับภัยคุกคามจากยาเสพติดสังเคราะห์ระดับโลก
๘๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการขุดดินและถมดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๘๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีการดำเนินโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
๘๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa : LTR Visa) (ครั้งที่ ๑)
๘๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa : LTR Visa) (ครั้งที่ ๒)
๘๘	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นคณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงวัฒนธรรม)
๘๙	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ ๑ และรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ รวมกับรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ ๒ (Thailand's First Biennial Transparency Report (BTR1) and combined Fifth National Communication and Second Biennial Transparency Report (NC5/BTR2))
๙๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๗ ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ
๙๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย สำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม ๒๕๖๗
๙๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๗
๙๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๓ ที่กรุงโดฮา

ลำดับที่	เรื่อง
๙๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ และร่างเอกสารผลลัพธ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ประจำปี ๒๕๖๗
๙๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การอนามัยโลกต่อการจัดการประชุมสุขภาพช่องปาก (WHO Global Oral Health Meeting)
๙๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารทำที่ไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๙ และร่างคำมั่นเพื่ออนาคต พร้อมด้วยร่างเอกสารภาคผนวก ๒ ฉบับ
๙๘	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๔ และ ๔๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
๙๙	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๕๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗



# สรุปผลข้อมูลผลงานสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมสำคัญ : ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ พ.ศ. ....

## สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

การอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑

๑. อนุญาตเฉพาะการใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นสารมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ในปริมาณเล็กน้อย

๒. กำหนดประเภทของหน่วยงานและคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจำหน่าย

๓. กำหนดขั้นตอน วิธีการ และหลักฐานประกอบการอนุญาตจำหน่ายของผู้ขอแต่ละประเภท

๔. กรณีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนภายในกำหนด โดยต้องออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน สำหรับการใช้ในทางราชการ หรือศึกษาวิจัย และภายใน ๔๕ วัน สำหรับใช้เป็นสารมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ และแจ้งผลให้ผู้ขอทราบภายใน ๗ วัน กรณีไม่อนุญาตให้แจ้งเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ด้วย

๕. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนต้องแจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากผู้ขอไม่ดำเนินการ หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อให้จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ

๖. กำหนดเงื่อนไข วิธีการขอ และการออกใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการแก้ไขรายการในใบอนุญาต

๗. กำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของสำนักงาน ออ.

๘. การนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกครั้ง

๙. กำหนดหน้าที่ที่ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติเพื่อเป็นการควบคุมกำกับดูแล พร้อมหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีและการรายงาน

๑๐. กำหนดค่าธรรมเนียมยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ดังนี้

๑) ใบอนุญาตผลิต หรือนำเข้า ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๒) ใบอนุญาตส่งออก หรือจำหน่าย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

๓) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง ฉบับละ ๕๐๐ บาท

๔) ใบอนุญาตนำเข้า หรือส่งออกเฉพาะคราว ฉบับละ ๕๐๐ บาท

๕) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งหนึ่งของการอนุญาตแต่ละประเภท

๑๑. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่สภาวิชาชีพและหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ

๑๒. การยื่นคำขอ การแจ้ง หรือการติดต่อและการออกเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ดำเนินการที่สำนักงาน ออ. หรือสถานที่ที่เลขาธิการ ออ. ประกาศกำหนด

## ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

๑. เพื่อเป็นการควบคุมกำกับดูแล และป้องกันไม่ให้ยาเสพติดก่อให้เกิดอันตรายด้านสุขภาพและสังคม

๒. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

## รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์

ชื่อสกุล นายปกรณ์ นิลประพันธ์

ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙

## รายชื่อผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมสำคัญ

ชื่อสกุล นางเกสินี แสงสุวรรณ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๙๓ ๑๐๒๙

หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑

อีเมล kesinee.sa@ocs.go.th

# สรุปผลข้อมูลผลงานสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมสำคัญ : ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวเพื่อส่งออกวัตถุดิบออกฤทธิ์ พ.ศ. ....

## สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

- ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตส่งออกวัตถุดิบออกฤทธิ์ตามชนิดและประเภทของวัตถุดิบออกฤทธิ์ที่จะส่งออกนั้น หรือเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม หรือแก้ไขปัญหาเสพติด
- กำหนดข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานในการขออนุญาตส่งออกพิเศษเฉพาะคราว
- กรณีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนภายในกำหนด โดยต้องออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และแจ้งผลให้ผู้ขอทราบภายใน ๗ วัน กรณีไม่อนุญาตให้แจ้งเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ด้วย
- กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนต้องแจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากผู้ขอไม่ดำเนินการหรือไม่ชำระค่าธรรมเนียม ภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อให้จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ
- กำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของสำนักงาน ออ.
- กำหนดหน้าที่ที่ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือแก้ไขปัญหาเสพติด
- การยื่นคำขอ การแจ้ง หรือการติดต่อและการออกเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ดำเนินการที่สำนักงาน ออ. หรือสถานที่ที่เลขาธิการ ออ. ประกาศกำหนด

## ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

- เพื่อเป็นการควบคุมกำกับดูแล และป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายด้านสุขภาพและสังคม
- อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

## รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์

ชื่อสกุล นายปรกรณ์ นิลประพันธ์ ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙

## รายชื่อผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมสำคัญ

ชื่อสกุล นางเกสินี แสงสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๘๓ ๑๐๒๙ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑  
อีเมล kesinee.sa@ocs.go.th